

# TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN Niềm tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo

NGUYỄN TIẾN HƯNG

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, Học sinh khóa 1970 - 1973 Trường THPT Bắc Đông Quan

50 năm không phải là nhiều so với chiều dài lịch sử song trong quãng thời gian ấy Trường THPT Bắc Đông Quan đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, khẳng định được mình, thực sự là địa chỉ tin cậy, điểm sáng lấp lánh của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Đông Hưng nói riêng.

Đông Hưng là miền quê sớm có truyền thống yêu nước và cánh mạng, truyền thống văn hóa, văn hiến từ lâu đời. Nơi đây được xem như cái nôi của nghệ thuật chèo cổ - một trong bốn chiếng chèo của đồng bằng Bắc Bộ (làng Khuốc - xã Phong Châu); cũng là nơi có nghệ thuật múa rối nước cổ truyền từ bao đời (Nguyễn Xá và Đông Cáp). Đông Hưng còn được biết đến với truyền thống hiếu học và khoa bảng. Thời kỳ phong kiến, ngoài hàng trăm người đỗ cử nhân, đã có 13 người đỗ đại khoa. Ngày nay, phát huy truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm chăm lo đầu tư để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì thế kết quả, thành tích giáo dục của huyện Đông Hưng từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT thường xuyên trong top đầu của tỉnh.



Cô và trò Trường THPT Bắc Đông Quan.

Ảnh: NGUYỄN THOI

Như một sự phát triển tất yếu của xã hội, sau sự ra đời của 2 trường cấp 3 Tiên Hưng và Đông Quan (năm 1965), tháng 9/1967, Trường cấp 3 Bắc Đông Quan được thành lập. Những năm chống Mỹ cứu nước, trường liên tục bị đánh phá, liên tục phải sơ tán, chuyển đến các địa điểm: Đông Cáp, Đông La, Liên Giang, Đông Hà... có khi một tiết học bị đứt quãng nhiều lần vì máy bay địch. Trong bối cảnh ấy, cả thầy và trò vẫn miệt mài, sách vở, băng băng, căng tâm thương, cuộc, xềng đến trường, bất chấp sự đánh phá khốc liệt của kẻ thù. Sau giai đoạn sơ tán, khi thành lập huyện Đông Hưng, Trường được xây dựng mới tại vị trí hiện nay. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường cấp 3 Bắc Đông Quan đã trở thành điểm nhấn của trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt", với quyết tâm thắng Mỹ trên mọi mặt trận, dưới bom đạn địch, thầy trò vẫn hăng say, miệt mài dạy, học, lao động sản xuất và phục vụ chiến đấu. Hàng năm, thầy trò nhà trường đều vượt lên sự gian khổ, ác liệt của chiến tranh để hoàn thành xuất sắc

chương trình học tập. Lớp lớp học sinh tốt nghiệp ra trường, một số người vào đại học, nhiều người đã gác nghiên bút, tình nguyện ra chiến trường. Không ít học sinh của Trường đã anh dũng hy sinh; nhiều người được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; một số là thương binh, bệnh binh. Những người ở lại địa phương đa số trở thành nòng cốt của phong trào thi đua lao động sản xuất xây dựng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ thầy và trò nhà trường đã góp phần không nhỏ cùng quân và dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Từ năm 1975 đến nay, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và các trường THPT nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đối với Trường THPT Bắc Đông Quan, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, Ban Giám hiệu, sự phối hợp

của các tổ chức đoàn thể, sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh và nhân dân các địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nhiệt tình, trách nhiệm và lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô giáo dục của nhà trường không ngừng phát triển, đến nay Trường có 42 lớp, 1.921 học sinh, là trường THPT lớn nhất trong huyện và hàng đầu trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên với hơn 90 thầy cô giáo, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, đa số đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh. Đã có 3 thầy giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 2 thầy cô được tặng bằng lao động sáng tạo. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường được quan tâm đầu tư, xây dựng với 3 dãy nhà học 3 tầng khang trang, đủ phòng học một ca, phòng bộ môn; 1 khu hiệu bộ với đầy đủ phòng làm việc và phòng chức năng; trang thiết bị kỹ thuật tương đối đầy đủ và hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học của thầy và trò nhà trường. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn dẫn đầu các trường THPT trong huyện

và trong top đầu của tỉnh, là trường duy nhất trong top 200 trường THPT có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng cao nhất toàn quốc theo xếp hạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi bộ đảng nhà trường liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên... liên tục được công nhận tập thể vững mạnh tiêu biểu. Hơn nữa, những năm qua, uy tín, "thương hiệu" của nhà trường đã được khẳng định, củng cố vững chắc trong lòng mỗi người dân Đông Hưng. Hàng năm, mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và điểm chuẩn vào Trường luôn cao nhất trong huyện và trong top đầu của tỉnh. Năm 2004, là trường THPT đầu tiên trong huyện và 1 trong 3 trường THPT đầu tiên của tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

50 năm qua, dưới mái Trường THPT Bắc Đông Quan đã có hơn 21.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong số đó có hơn 9.000 người tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, có hàng nghìn người được đào tạo trên đại học; nhiều

văn nghệ, thể thao không chỉ góp phần nâng cao đức, trí, thể, mỹ cho học sinh mà còn giúp các em thêm đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui để từ đó mỗi ngày được học dưới mái trường THPT Bắc Đông Quan là những kỷ niệm đẹp về thời học sinh.

Những ngày này, thầy và trò Trường THPT Bắc Đông Quan đang tích cực hoàn thành những khâu cuối cùng để tổ chức hội trại chào mừng 50 năm thành lập Trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết thông qua tổ chức hội trại nhằm giáo dục cho đoàn viên, học sinh về lịch sử 50 năm xây dựng, trường thành và phát triển của nhà trường. Từ đó nâng cao lòng tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện.

lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Không chỉ tạo thêm niềm vui, sự hứng khởi trong mỗi giờ học trên lớp, trong dịp này, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao như thi biểu diễn văn nghệ, thi đấu cầu lông, bóng bàn, kéo co tạo nên một không khí sôi động trong đợt thi đua cao điểm. Thầy giáo Phan Văn Dân, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Những hoạt động

chuyên môn cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nổi bật là phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giảng bằng giáo án điện tử nhằm phát huy tư duy sáng tạo của học sinh. Về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, các thầy cô giáo phụ trách đội tuyển cùng với các thầy, cô trong tổ, nhóm chuyên môn tự xây dựng ngân hàng đề thi, xây dựng ma trận để thi giúp học sinh thích nghi với những đổi mới trong thi cử hiện nay.

Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn luôn có sự đổi mới, phong phú, thiết thực, hướng vào nghiên cứu bài học, xây dựng các chuyên đề đơn môn, liên môn, dạy học theo hướng "tiếp cận phát triển năng lực học sinh". Các tổ, nhóm chuyên môn đã tổ chức nhiều buổi thảo luận về việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi giáo viên tham gia đều có sản phẩm để xây dựng các ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và "nguồn học liệu mở" vừa làm tài liệu dạy đổi mới vừa dạy học sinh đại trà. Việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường THPT Bắc Đông Quan còn thể hiện qua việc đa dạng hình thức dạy học như học ở trường, học trên mạng, học qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, thực hành. Trường đã đầu tư xây dựng thư viện với hơn 2.000 đầu sách, 9.650 bản sách, bố trí phòng đọc tạo điều kiện cho thầy và trò nghiên cứu, tham khảo tài liệu, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Thấy giáo Phan Văn Dân, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Hóa học cho biết: Không chỉ chú trọng việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, tôi còn thường xuyên dành thời gian tâm sự với các em để

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nổi bật là phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giảng bằng giáo án điện tử nhằm phát huy tư duy sáng tạo của học sinh. Về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, các thầy cô giáo phụ trách đội tuyển cùng với các thầy, cô trong tổ, nhóm chuyên môn tự xây dựng ngân hàng đề thi, xây dựng ma trận để thi giúp học sinh thích nghi với những đổi mới trong thi cử hiện nay. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn luôn có sự đổi mới, phong phú, thiết thực, hướng vào nghiên cứu bài học, xây dựng các chuyên đề đơn môn, liên môn, dạy học theo hướng "tiếp cận phát triển năng lực học sinh". Các tổ, nhóm chuyên môn đã tổ chức nhiều buổi thảo luận về việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi giáo viên tham gia đều có sản phẩm để xây dựng các ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và "nguồn học liệu mở" vừa làm tài liệu dạy đổi mới vừa dạy học sinh đại trà. Việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường THPT Bắc Đông Quan còn thể hiện qua việc đa dạng hình thức dạy học như học ở trường, học trên mạng, học qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, thực hành. Trường đã đầu tư xây dựng thư viện với hơn 2.000 đầu sách, 9.650 bản sách, bố trí phòng đọc tạo điều kiện cho thầy và trò nghiên cứu, tham khảo tài liệu, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Thấy giáo Phan Văn Dân, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Hóa học cho biết: Không chỉ chú trọng việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, tôi còn thường xuyên dành thời gian tâm sự với các em để

biết được tâm tư, nguyện vọng của từng em. Từ đó, kịp thời phát hiện ra những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để báo cáo với nhà trường có những chính sách khuyến khích em tiếp tục tham gia đội tuyển. Nhờ thực hiện những giải pháp đúng bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn nói chung và chất lượng giáo dục và đào tạo, định hướng của nhà trường là tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư các phòng học, phòng bộ môn, trang thiết bị đồng bộ, chất lượng, đạt chuẩn, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu học tập, đặc biệt là nghiên cứu, thực hành, trải nghiệm, sáng tạo cho giáo viên và học sinh đội tuyển. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán phụ trách đội tuyển. Nhà trường cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đón đầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Cùng với việc chú trọng công tác giáo dục mũi nhọn, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện.

đưới mái trường Bắc Đông Quan. Tại những buổi giao lưu này, các thế hệ học sinh cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, những khó khăn, thiếu

# Chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn

Là ngôi trường có nhiều thành tích trong công tác dạy và học, 50 năm qua, Trường THPT Bắc Đông Quan luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đặc biệt là công tác giáo dục mũi nhọn. Với quyết tâm cao, nhiều năm trở lại đây, nhiều đội tuyển của Trường đã xuất sắc giành vị trí cao nhất.

Những ngày này, thầy và trò Trường THPT Bắc Đông Quan đang tích cực hoàn thành những khâu cuối cùng để tổ chức hội trại chào mừng 50 năm thành lập Trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết thông qua tổ chức hội trại nhằm giáo dục cho đoàn viên, học sinh về lịch sử 50 năm xây dựng, trường thành và phát triển của nhà trường. Từ đó nâng cao lòng tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện.

thôn cũng như tinh thần vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò qua nhiều năm tháng. Em Trần Tuấn Anh, học sinh khối 12 chia sẻ: Những buổi giao lưu với các bác, các cô là các thế hệ học sinh trước đã cho chúng em hiểu hơn về tinh thần, nghị lực vượt khó, về sự nỗ lực xây dựng Trường của các thế hệ đi trước, qua đó chúng em thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc học tập, rèn luyện để góp phần vào việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Bắc Đông Quan đang đến gần, thầy và trò nhà trường đang ra sức cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt, đưa Trường trở thành một địa chỉ đáng tự hào của tỉnh.

thôn cũng như tinh thần vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò qua nhiều năm tháng. Em Trần Tuấn Anh, học sinh khối 12 chia sẻ: Những buổi giao lưu với các bác, các cô là các thế hệ học sinh trước đã cho chúng em hiểu hơn về tinh thần, nghị lực vượt khó, về sự nỗ lực xây dựng Trường của các thế hệ đi trước, qua đó chúng em thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc học tập, rèn luyện để góp phần vào việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Bắc Đông Quan đang đến gần, thầy và trò nhà trường đang ra sức cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt, đưa Trường trở thành một địa chỉ đáng tự hào của tỉnh.



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan trong giờ lên lớp.

Ảnh: MINH PHÚC

# Sôi nổi hưởng về ngày hội trường

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 50 năm thành lập Trường, không khí dạy và học ở Trường THPT Bắc Đông Quan càng sôi động, hào hứng với nhiều tiết học được đầu tư đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngoài giờ học cũng được đồng đội học sinh và giáo viên tham gia, cổ vũ.

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên môn Tin học hôm nay sôi động so với những tiết học khác bởi chủ đề được lồng ghép trong bài giảng là về an toàn giao thông. Hình ảnh, âm thanh, video về những vụ vi phạm an toàn giao thông được cô đưa lên máy chiếu thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp. Được quan sát thực tế, thảo luận tình huống kiến thức giờ học của học sinh vô cùng

hào hứng. Em Nguyễn Văn Anh, học sinh lớp 11 chia sẻ: Em rất thích được học những tiết học như thế này bởi ở đây, chúng em được thoải mái đưa ra ý kiến của mình, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức bài học. Thấy giáo Phan Văn Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Không chỉ tiết học của cô giáo Nhung, trong dịp này, đội ngũ giáo viên nhà trường đều hăng hái, chủ động tổ chức các tiết học

hay, giờ học sáng tạo để hướng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Việc đổi mới mỗi giờ học là việc Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Đông Quan luôn khuyến khích giáo viên thực hiện, càng trong các đợt thi đua cao điểm, càng có nhiều giờ học hay từ đó làm nền tảng để không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao

lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Không chỉ tạo thêm niềm vui, sự hứng khởi trong mỗi giờ học trên lớp, trong dịp này, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao như thi biểu diễn văn nghệ, thi đấu cầu lông, bóng bàn, kéo co tạo nên một không khí sôi động trong đợt thi đua cao điểm. Thầy giáo Phan Văn Dân, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Những hoạt động

văn nghệ, thể thao không chỉ góp phần nâng cao đức, trí, thể, mỹ cho học sinh mà còn giúp các em thêm đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui để từ đó mỗi ngày được học dưới mái trường THPT Bắc Đông Quan là những kỷ niệm đẹp về thời học sinh.

Những ngày này, thầy và trò Trường THPT Bắc Đông Quan đang tích cực hoàn thành những khâu cuối cùng để tổ chức hội trại chào mừng 50 năm thành lập Trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Phó Bí thư Đoàn trường cho biết thông qua tổ chức hội trại nhằm giáo dục cho đoàn viên, học sinh về lịch sử 50 năm xây dựng, trường thành và phát triển của nhà trường. Từ đó nâng cao lòng tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, các thế hệ học sinh cũng tổ chức họp khóa, giao lưu với gần 2.000 học sinh đang học

dưới mái trường Bắc Đông Quan. Tại những buổi giao lưu này, các thế hệ học sinh cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, những khó khăn, thiếu



Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan.